

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ.) ระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
 เกณฑ์การประเมิน ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

มี	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
<input checked="" type="checkbox"/>	1	มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดำเนินการตามระบบที่กำหนด	วิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้ระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนด และมีการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ อีกทั้งวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย โดยเฉพาะ	- http://rdo.psu.ac.th/ -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย
<input checked="" type="checkbox"/>	2	มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน	วิทยาลัยฯ ได้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน โดยให้มีรายวิชาวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และมีการจัดทำเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ และทุกครั้งที่มีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ จะมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานทุกครั้ง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและเป็นการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยได้จัดการประชุมกรรมการ Islamic Studies Coordinating Committee (ISCC) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อติดตามกิจกรรมและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นมติข้อสรุปของการประชุมโต๊ะกลม (Roundtable meeting) จากการประชุมอิสลามศึกษานานาชาติ International Islamic Studies Conferences (IISC) ครั้งที่ผ่านมา	-ลิงค์ข่าว http://goo.gl/bUrWcC -หลักสูตรของวิทยาลัย -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	3	มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ การวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่องระเบียบวิธีวิจัย และการเตรียมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ให้กับบุคลากรวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมอัลฆอซาลี	- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัย และการเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
<input checked="" type="checkbox"/>	4	มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	วิทยาลัยมีกองทุนวิจัยเพื่อเป็นทุนวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มี เว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ	-กองทุนวิจัย
<input checked="" type="checkbox"/>	5	มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์	ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยได้สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของสถาบันเช่น การประชุมกรรมการ Islamic Studies Coordinating Committee (ISCC) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อติดตาม	-รายงานการประชุม ISCC - http://goo.gl/bUrWcC - รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัย และการเตรียมบทความวิจัยเพื่อ

		<p>ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑ - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ - สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 	<p>กิจกรรมและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นมติข้อสรุปของการประชุมโต๊ะกลม(Roundtable meeting) จากการประชุมอิสลามศึกษานานาชาติ International Islamic Studies Conferences (IISC) ครั้งที่ผ่านมา</p> <p>การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 26 ท่าน จากประเทศกาตาร์, อินโดนีเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, มาเลเซีย, ตุรกี, ปากีสถาน, อินเดีย, ไลบีเรีย, จีน, กัมพูชา, ญี่ปุ่น, บรูไน, ลาว และไทย</p> <p>สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การกำหนดหัวข้อการจัดประชุมอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 (3rd IISC Conference 2015) 2.การคัดเลือก Keynote Speaker สำหรับ 3rd IISC Conference 2015 3.การกำหนดหัวข้องานวิจัยทางอิสลามสำหรับการนำเสนอใน 3rd IISC Conference 2015 4.การกำหนดโครงสร้าง เป้าหมาย วัตถุประสงค์และกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรการวิจัยอิสลาม (Islamic Research Organizational Networking : Is-RON) <p>เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่องระเบียบวิธีวิจัย และการเตรียมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ให้กับบุคลากรวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมอัลฆอซาลี</p>	<p>ตีพิมพ์</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>6</p>	<p>มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น</p>	<p>วิทยาลัยฯ มีการติดตามการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัย โดยมี กรรมการกองทุนวิจัยดูแลรับผิดชอบด้านงบประมาณกองทุน จะมีการสรุปให้กับ กรรมการประจำวิทยาลัย ปี ละ 1 ครั้ง และมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยเป็นผู้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการวิจัย</p> <p>การประเมินตามและประเมินผลตามพันธกิจด้านงานวิจัยจะสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแต่ละครั้งโดยจะมีทีมงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>-รายงานสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัย และการเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>7</p>	<p>มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้าง สรรค์ของสถาบัน</p>	<p>วิทยาลัยมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบันในปีถัดไป</p>	<p>-แผนวิทยาลัย</p> <p>-รายงานการประชุมกรรมการประจำวิทยาลัย</p>

--	--	--	--

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
4	7	5	✓

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
5	7	5	✓

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
5	7	5	✓

องค์ประกอบ 4 การวิจัย
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
 เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป	มีการดำเนินการ 2 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป	มีการดำเนินการ 3 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป	มีการดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป	มีการดำเนินการ ครบ 5 ข้อตาม เกณฑ์ทั่วไป และ ครบถ้วนตาม เกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มเติมเฉพาะ กลุ่ม

หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

มี	ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ผลดำเนินงาน	หลักฐาน
<input checked="" type="checkbox"/>	1	มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	วิทยาลัยมีระบบกลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยได้กำหนดเป็นประกาศของวิทยาลัย เกี่ยวกับ รางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย และมีอาจารย์ไปนำเสนอบทความวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	- ประกาศกองทุนวิจัย - เจ้าหน้าที่วิจัย
<input checked="" type="checkbox"/>	2	มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด	วิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย โดยมีทีมวิจัย เป็นผู้สังเคราะห์ ความรู้ และมีคณะกรรมการวิพากษ์ งานแต่ละชิ้น เพื่อเป็นความความรู้ให้แก่คนทั่วไปได้นำไปใช้ประโยชน์ แก่สังคมมุสลิม สังคมทั่วไป และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้ - คู่มือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกอิสลาม - หลักสูตรอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนป้องกันสังคม - เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้	หลักสูตรอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนป้องกันสังคม สังคม - เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ - รูปแบบศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยครอบครัวและมรดกตาม

			<p>แห่งศาสนาอิสลามสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบศูนย์ใกล้เคียงข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ - คำอธิบายคู่มือข้อบัญญัติกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก - คู่มือ ข้อบัญญัติกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก 	<p>บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำอธิบายคู่มือข้อบัญญัติกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก - คู่มือ ข้อบัญญัติกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
<input checked="" type="checkbox"/>	3	มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้จากข้อ 2 ผู้สภารณชนและผู้เกี่ยวข้อง	<p>การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยใกล้เคียงฯ วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเวิร์กชอป ให้กับผู้เกี่ยวข้อง และนำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับคนทั่วไป ส่วน VTR สอนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วิทยาลัยได้ดำเนินการอัปโหลดไปฝากไฟล์ไว้ที่ เว็บไซต์ Youtube.com และสปอตวิทยุ ได้จัดส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆ ในภาคใต้</p>	<p>วิดีโอความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สปอตวิทยุ
<input checked="" type="checkbox"/>	4	มีการนำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน	<p>คู่มือและเอกสาร ต่างๆ ที่วิทยาลัยได้จัดทำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้นำไปใช้จริงตามสำนักงานคณะกรรมการอิสลามฯ</p>	<p>-สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	5	มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ นำไปใช้ประโยชน์ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด	<p>วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยฯ มีศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ม.อ.ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีบทบาทในการสร้างกลไก สำหรับการเชื่อมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์จากองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ โดยอาจเป็นไปได้หลายช่องทาง เช่น การจัดตั้ง Start Up Company และการอนุญาตใช้สิทธิ เป็นต้น</p> <p>2. คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาของ ม.อ. ซึ่งมีหน้าที่ กำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การพิจารณาเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน</p>	<p>-ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ม.อ. http://www.stsp.or.th/</p>

			<p>และจัดแจ้งสิทธิในผลงานที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>3. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นการสร้างเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ ร่วมมือในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่สาธารณชน เป็นต้น อันจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของ</p> <p>4. ข้อตกลงแต่งตั้งเป็นตัวแทน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการดูแลและจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่ทั้ง 2 หน่วยงานเป็นผู้ทรงสิทธิ</p>	
<input type="checkbox"/>	6	มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)		

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
5	6	5	✓

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
5	6	5	✓

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
6	5	4	✗

หมายเหตุ / ข้อสังเกต ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย

<p>องค์ประกอบ 4</p> <p>ตัวบ่งชี้ที่ 4.3</p> <p>ชนิดของตัวบ่งชี้</p> <p>เกณฑ์การประเมิน</p>	<p>การวิจัย</p> <p>(สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ</p> <p>ปัจจัยนำเข้า</p> <p>โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0-5</p> <p>1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา</p> <p>1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน</p> <p>1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน</p> <p>1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน</p> <p>2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา</p> <p>2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน</p> <p>2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน</p> <p>2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน</p>
--	---

<p>หมายเหตุ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญาเงินทุนในปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญาเงินทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ
-----------------	--

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ

ข้อมูลพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน	250,000.00
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน	3,226,608.50
จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)	28
จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)	-

ผลการคำนวณ

ตัวตั้ง = 3,476,608.50

ตัวหาร = 28

ผลลัพธ์ = 124,164.59

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
75,000	81,635.48	5	✓

ผลการประเมินตนเองปี

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
82,500	124,164.59	5	✓

ผลการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนด้านวิจัยตามสัดส่วนของอาจารย์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,476,608.50 บาท แบ่งเป็น งบประมาณจากภายในสถาบัน 250,000.00 บาท งบประมาณจากภายนอกสถาบัน เป็นเงิน 3,226,608.50 มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงจำนวน 28 คน คิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนอาจารย์ 1 คน เท่ากับ 124,164.59 บาท

รายการหลักฐาน

- ตารางแสดงงบประมาณวิจัยปีงบประมาณ 2556
- สัญญาวิจัยของอาจารย์
- จำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปี

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
82,500.00	124,164.59	5	✓

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

- องค์ประกอบ ๔ การวิจัย
 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
 เกณฑ์การประเมิน กำหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้

ค่าน้ำหนัก	ระดับคุณภาพงานวิจัย
๐.๒๕	มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
๐.๕๐	มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
๐.๗๕	มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัด อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน Subject Category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ ของ สมศ.
๑.๐๐	มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ควอไทล์ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน Subject Category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus

กำหนดระดับแหล่งเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ค่าน้ำหนัก	ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
๐.๑๒๕	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
๐.๒๕	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
๐.๕๐	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
๐.๗๕	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน*
๑.๐๐	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโซนระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ)

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)

ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกำหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชา	๕ คะแนน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	๒๐
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๐
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑๐

หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐาน เติงปริมาณ

ข้อมูลพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน
จำนวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)	12
จำนวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)	1
จำนวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)	
จำนวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)	
จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)	
จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)	
จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)	
จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)	
จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)	
จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงรวมผู้ลาศึกษาต่อ	30
จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริงรวมผู้ลาศึกษาต่อ	2

ผลการคำนวณ

ตัวตั้ง = 3.50

ตัวหาร = 30

ผลลัพธ์ = 11.67

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
7	5	2.50	✗

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
15.63	11.67	5	✓

ผลการดำเนินงาน

วิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์จำนวน 13 ชิ้นงาน

รายการหลักฐาน

- ดร.อิสมาแอ กาเต๊ะ แนวคิดบิดเบือนของกลุ่มตัสลีมในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ "ผลงานบัณฑิตศึกษา งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา"
- อ.อาเซ็ม อ็ชชารีฟ *دراسة تحليلية لأوجه الاختلاف في القراءات السبع خلال بعد الايات القرآنية* การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ "ผลงานบัณฑิตศึกษา งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา"
- อ.สุทธิศักดิ์ ดีอริ๊ะ สภาพการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ "ผลงานบัณฑิตศึกษา งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา"

- ดร.อะหมัด ยี่สุนทรง ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 1
- ดร.มะรอนิง สาแลมิง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ "ผลงานบัณฑิตศึกษา งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา"
- ดร.มะรอนิง สาแลมิง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 1
- อาจารย์ฟาตีมะห์ บุญฤทธิ์ A prospective of nutrition intake for pregnant women in Pattani, Thailand
Procedia Social and Behavioral Sciences
- dr.Abdulai Kaba. The Contribution of islam Education in Non-Arabic Speaking and Muslim Minority Societies, International Journal of Multidisciplinary thought: 2013, p169-178
- ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุซิง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วารสารสงขลานครินทร์. Vol. 19, No. 4 (2013)
- อ.อาเซ็ม อัสซารีฟ การพัฒนาหลักสูตรการอ่านอัลกุรอานด้วยหลักภาษาศาสตร์เปรียบเทียบโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการเรียนรู้ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 1
- อ.สุทธิศักดิ์ ดือเร๊ะ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาสื่อและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 1
- ดร.ธวัช นุ่มพอม การเกิดขึ้นของสถาบันการเงินอิสลามขนาดเล็กในประเทศไทย: กรณีศึกษา สหกรณ์อิสลามปัตตานีจำกัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 2
- Tawat Nuipom Who demands for Islamic micro-financing in Thailand?: An Exploratory study Roundtable Discussion on financial inclusiveness of the poor: "Beyond Microfinance"
- Tawat Nuipom Can Islamic Micro-financing improve the Live of the Clients: Evidence from a non-Muslim Country, International Workshop on Civil Society Organizations in the Middle East and Asia" 1-2 October
- Tawat Nuipom Who demands for Islamic micro-financing in Thailand?: An Exploratory study the 7th NRCT - ICSSR Joint Seminar on Inclusive Growth, Poverty Reduction and Human Security, Bangkok Convention Centre Central World, Bangkok 24-26 September

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
7	10.833	5	✓

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

องค์ประกอบ ๔ การวิจัย
 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗ (สมศ.)ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
 ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
 เกณฑ์การประเมิน การกำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการด้วย ดังนี้

ค่าน้ำหนัก	ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
๐.๒๕	บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
๐.๕๐	บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
๐.๗๕	ตำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา กำหนด
๑.๐๐	ตำราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม เกณฑ์การขอตำแหน่ง ทางวิชาการแล้ว หรือตำราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ ตำแหน่งทางวิชาการ

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ

ข้อมูลพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน
จำนวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	4
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	1
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	0
- ตำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา กำหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)	4
- ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตำราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)	0
จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงรวมผู้ลาศึกษาต่อ	30
จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริงรวมผู้ลาศึกษาต่อ	

ผลการคำนวณ

ตัวตั้ง = 4.25

ตัวหาร = 30

ผลลัพธ์ = 14.17

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
15.63	10	5	x

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
15.63	14.17	5	x

ผลการดำเนินงาน

- วิทยาลัยฯ หนังสือตีพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ชื่อเรื่อง บทความวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จำนวน 1 เรื่อง

รายการหลักฐาน

- ภาษาอัลกุรอาน 2
- arabiyatuna
- Bussiness Ethics in Capitalism, Socialism and Islamic Economics
- อุลุมอัลกุรอาน 2
- อับดุลรอฮิม สื่อแต่ บทบาทประชาสังคมและอนาคตประชาสังคมอิสลามในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เอเชียปริทัศน์ ปีที่ : 34 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 95-137 ปีพ.ศ. : 2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
15.63	13.333	5	

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

- ผลิตหนังสือ ตำรา เพื่อขอผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น
- การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำ
-

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง**วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม**